

Nguyễn Văn Canh

Đông Cộng Sản Trung Hoa (TC) vào tháng 6 năm 2007 phò biên mọt bôn đờ vớ Biên Đông của Việt nam mà ngườ i ta quen gườ i là Biên Nam Hườ i là lãnh hườ i mườ i của TC. Bôn đờ mườ i này gườ m của Hoàng Sa và Trườ ng Sa của Việt nam. Rườ i 5 tháng sau, tháng 11, TC chính thườ c thiế t lập mọt cườ quan hành chánh đờ a phườ ng, lườ y tên là Tam Sa, thuườ c quyườ n tườ nh Hườ i Nam đờ công khai quườ n trườ hai vùng quườ n đờ o này.

Đông trườ c sườ viườ TC ngang nhiên chiườ m lãnh hườ i của VN, Đông Cộng Sản VN (VC) tườ c hai chườ c năm nay chườ đờ a ra lườ i tuyên bườ rườ ng tuyườ ch gườ i là phườ n kháng. Chúng không có mọt hành vi nào đờ bườ o vườ lãnh thườ c của VN. Viườ c bán nườ c bườ t đờ chườ là hành vi che đờ u sườ chuyườ n nhườ ng âm thườ m đờ t đờ a Việt nam cho TC.

Chườ Nghĩa Bá quyườ n của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) và Cộng Hòa Xã Hườ i Chườ Nghĩa VN (CHXHCNVN)

Vào năm 1992, CHNDTH ban hành mọt đờ o lườ t tuyên bườ rườ ng Biên Đông là của chúng, rườ ng bườ t cườ tàu quân sườ hay tàu khoa hườ c nào của ngoườ i quườ c đờ ngang qua Biên Đông phườ i xin phép chính quyườ n Trung Hoa, nườ u không sườ bườ đánh đờ m. Sau đờ, TC ra tuyên cáo cườ m ngườ dân Việt đánh cá trong Biên Đông, hoườ c loan báo các cuườ c tườ p trườ n trong vùng. Vào tháng 7, năm 2007, mọt đờ n vườ hườ i quân TC bôn chườ t 1 ngườ dân Việt và làm mọt sườ bườ thườ ng, cũng nhườ đánh chìm ngườ thuyườ n Việt, gườ n đờ o Trườ ng Sa vì lý do “xâm phườ m lãnh hườ i” của chúng. Vườ bôn giườ t này xườ y ra trườ c sườ chườ ng kiườ n của tàu hườ i quân của VC. Tàu y chườ đờ ng nhìn... Trong khi đờ, TC công khai tuyên bườ rườ ng đờ có “ thườ a thuườ n chung” giườ a TC và VC vườ chườ quyườ n của TC trên vùng biên này.

Ngoài ra, vào năm 1999, hai bên đờ ký mọt hiườ pườ c phân đờ nh biên giườ i phía Bườ c VN. VC đờ nhườ ng đờ t cho TC. Nhiườ u dãy núi trườ c đờ đây là của VN thuườ c tườ nh Hà Giang và Lườ ng Sườ n nay thuườ c lãnh thườ TH. Năm 2000, chúng ký mọt hiườ pườ c khác, nhườ ng 11,000 cây sườ vuông thuườ c Vườ nh Bườ c Việt cho TC. Mườ i đờ đây, tháng 11 năm 2007, khi Quườ c Vườ Viườ n của CHNDTH thiế t lập huyườ n Tam Sa đờ chính thườ c quườ n trườ các quườ n đờ o của VN, cườ ngàn sinh viên Việt nam tườ i các Đườ i Hườ c Hà nườ i và Sài gòn biườ u tình phườ n kháng. Không hài lòng vườ i các cuườ c biườ u tình của sinh viên Việt, Tườ n Cườ ng, phát ngôn viên của Bườ Ngoườ i Giao TC trách cườ (báo chí quườ c tườ dùng chườ childed) lãnh đờ o CHXHCNVN vườ sườ viườ c này. Lê Dũng thuườ c Bườ Ngoườ i Giao CHXHCNVN biườ n bườ ch rườ ng CHXHCNVN không đờ đờ u các cuườ c phườ n kháng yườ y và gườ i đờ là các hành vi “tườ phát”. Sau đờ, hàng ngàn mọt vườ và quân nhân mườ c quườ n áo dân sườ, đờ c huy đờ ng đờ triườ t tiêu các cuườ c biườ u tình phườ n kháng đờ thườ a măn nhườ ng yườ sách của quan thườ c của chúng ngườ i Bườ c Kinh. Viườ c bóp nghườ t các cuườ c biườ u tình đờ đờ n nay còn tiườ p đờ n Bườ c Hà nườ i và Sài gòn. Sinh viên bườ hãm đờ a, gườ m cườ viườ c cườ nh sát xâm phườ m vào thân thườ sinh viên, và tườ ng giam hườ vào các cườ trườ i tù đờ thườ a măn các đờ i hườ i của TC.

CHXHCNVN đườ i sườ lãnh đờ o của VC, ngày nay trườ thành mọt thành viên không thườ ng trườ c của Hườ i Đờ ng Bườ o An của Liên Hiườ p Quườ c, lườ i đờng vai trò tay sai cho TC bành trườ ng vườ phía Nam. Vườ trí này, CHXHCNVN trườ thành công cườ cho TC đờ kiườ m soát Biên Đông, nhườ thườ

Biên Đông và Âm Mưu Bành Trướng của Trung Quốc

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Tư: 24 Tháng 9 Năm 2008 12:42

kiểm soát hành lang đường biển giữa Đông và Tây. Khả năng quân sự của TC đang được kiểm tra toàn và phát triển, nay gồm cả hệ thống liên lạc đường biển và vũ khí chiến tranh biển đang làm cân quân sự thay đổi trong vùng Đông Á và nhất là có những hướng dẫn tình hình thế giới. Về căn cứ bí mật hải quân mới được xây dựng ở Hải Nam là Tam Á, mà Richard Fisher của Tạp Chí Jane's Intelligence Review số ra ngày 15 tháng 4, 08 nói rằng 'căn cứ này có thể chứa được 6 hàng không mẫu hạm và kho chứa 20 tàu ngầm nguyên tử loại 094'. Căn cứ này được thiết lập là nhằm mục tiêu bành trướng này, ngoài căn cứ quân sự (nhất là trên đảo Phú Lâm) đã được xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa và được sử dụng như là tiền đồn cho các cuộc hành quân quân sự tiến về phía Nam. Việc vận chuyển biển đến những đảo lãnh hải của TC và bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa mà không gặp mặt phản ứng tích cực nào của CHXHCNVN là một bước ngoặt đáng kể đóng góp vào tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Các hệ thống nguyên tử liên lạc đường biển các tàu ngầm này là loại có nhiên liệu được nguyên tử. Căn cứ Tam Á sẽ giúp cho tàu ngầm 094 có chế độ trú ẩn sâu dưới 5000 thước nước trong vùng Nam biển Hả Nam. Việc này chắc chắn sẽ gây ra bất ổn trong vùng và trên căn cứ đó, CHXHCNVN không thích ứng với vai trò của một thành viên của tổ chức quốc tế có uy tín.

Một khác, trong những năm qua, lãnh đạo của TC nói rất nhiều về tham vọng của họ trong việc khống chế Biển Đông. Chỉ huy Địch, Bộ trưởng Quốc Phòng, kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của TC trong bài nói chuyện cho cán bộ quân đội vào ngày 18 tháng 8, 2005 với đề tài "CHIẾN TRANH KHÔNG XA CHÚNG TA" đã công khai nói rõ ý định của họ và đưa ra những đường nét chính trong âm mưu chính sách thế giới, "dù rằng có phần sinh 1/2 dân số Trung Hoa". Trong tình thế này, người ta không loại bỏ sẽ đóng góp của Ban lãnh đạo VC cho các nước của TC như là một công cụ trong tuyến đầu để thực hiện âm mưu này để phục vụ quan thầy đang che chở cho chúng. Nhất là sự nghiêm trọng cho đội ngũ của nhân loại và là nguyên do để đưa ra cho toàn thế giới.

Vì lý do này, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt nam:

- nêu ra việc này để báo động cho Liên Hiệp Quốc và nguy cơ mà CHXHCNVN, một thành viên không thể không trở về của Hội Đồng Bộ An Liên Hiệp Quốc sẽ gây ra cho hòa bình thế giới, và kêu gọi quý vị hãy tìm cách ngăn chặn để VC ngừng đóng vai trò tay sai đó. Một khác, Tổng Hội kêu gọi tất cả thành viên Liên Hiệp Quốc trở về xu hướng CHXHCNVN ra khỏi tổ chức của họ vì đang chơi trò chơi hai mặt nguy hiểm: khi chấp nhận làm Hội Viên LHQ là để đóng góp cho Hòa Bình của thế giới, CHXHCNVN lại âm thầm phục vụ những mặt công cụ nguy hiểm cho TC mà quốc gia này lại âm mưu phá hủy mục tiêu cao quý đó. Là một quốc gia chủ hủ của TC, CHXHCNVN sẽ tích cực và mạnh mẽ đóng góp vào mục tiêu bành trướng của TC và nhất là gây tang tóc đau thương cho toàn thế giới.

- cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới và các hội viên LHQ áp dụng các biện pháp thích hợp để đẩy phó về Trung Hoa để

A) Phấn đấu của Việt nam trên biên giới phía Bắc, và trồng 11,000 cây sẽ vuông trong vùng Vinh phủ để trở về cho chân chính số hủ cho. Đó là dân tộc Việt nam. Việc chuyển nhượng năm 1999 và 2000 là hành vi bất hợp pháp mà Đảng Cộng Sản VN thực hiện với Đảng CSTH.

Biên Đông và Âm Mưu Bành Trướng của Trung Cộng

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Tư, 24 Tháng 9 Năm 2008 12:42

Đây không phải do nhân dân Việt nam thực hiện.

B) Quân Địch ở Hoàng Sa và một số chủng 20 địch ở trong Quân Địch ở Trướng Sa cũng phải được trao trả cho nhân dân Việt nam. Các địch ở y b TC cướp đoạt bệng bệng o líc trong những năm 1956, 1974 và 1988.

Những kẻ sủng dụng bệng o líc để chiếm đoạt đất đai của người khác không thể được tôn trọng vì đó là sự khuyếch đại các hành vi bất hợp pháp của chúng để cướp bóc.

C) Kế hoạch bành trướng phải bị ngăn chặn và Trung Hoa Địch phải trở thành một thành viên văn minh của Cộng Đồng thế giới.

Làm như thế là LHQ đóng góp vào mục tiêu hòa bình.

Thành viên Liên Hiệp Quốc cần có can đảm chấm dứt những điều xấu, không để chúng xảy ra. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt nam đã có một số tài liệu chứng minh Biên Đông là một phần lãnh thổ của Việt nam tự do và chúng minh rằng âm mưu của TC có sự đồng lõa của VC. Đó là nguyên nhân gây ra bất ổn trong vùng và cho các thế giới. Để đi đến Tổng Hội sẽ đưa ra một số giải pháp cho Liên Hiệp Quốc và một số giải pháp các quốc gia lớn và mọi người nguy cấp này. Các tài liệu gồm có:

- 1) Các bản tuyên bố của Ủy Ban Báo Vụ Sự Vụ của Toàn Lãnh Thổ và a) Chế Quyển của Việt nam trên Biên Đông (2006); b) VC âm thầm trao lãnh hải cho TC (2007), và c) Thực hiện Âm mưu Bành Trướng lãnh thổ của TC (2007).
- 2) Đồ Kín và Địch Lý và Bản Địch chủng minh Chế Quyển Việt nam trên Hoàng Sa và Trướng Sa
- 3) Chế Quyển và Pháp Lý của Việt nam trên Hoàng Sa và Trướng Sa
- 4) Chế Quyển và Lịch Sử của Việt nam trên Hoàng Sa và Trướng Sa
- 5) Biên Đông và An Ninh trong Vùng và Thế giới.